
 
 
 
 
 
 
Utanríkisráðherra, 
Gunnar Bragi Sveinsson 
utanríkisráðuneytinu 
150 Reykjavík 
 
Í framhaldi af ummælum þínum um stöðu aðildarumsóknar og samningaviðræðna Íslands við 
Evrópusambandið tel ég óhjákvæmilegt að kalla eftir skýrum svörum varðandi eftirfarandi atriði: 
 
1) Hefur aðildarumsókn Íslands verið afturkölluð eða henni frestað að þjóðréttarlega gildum hætti, 
samanber  fordæmi  Sviss og Möltu? 
 
2) Samræmist skilningur ESB á stöðu Íslands yfirlýstum skilningi utanríkisráðherra á stöðu Íslands sem 
„fyrrverandi umsóknarríkis“? 
 
3) Hafa íslenskir ráðherrar sjálfir eða embættismenn í þeirra umboði tjáð ESB formlega eða óformlega 
um ákvörðun Íslands að hætta aðildarferli? Með hvaða hætti var það gert? 
 
4) Ef svarið við spurningu 3 er jákvætt þarf að spyrja hvaða íslenskt stjórnvald hafi ákveðið að draga 
umsókn Íslands um aðild að ESB til baka? Hvaða stjórnvald tók þá ákvörðun, hvenær og með vísan til 
hvaða réttarheimilda og á hvaða lögmætisgrundvelli? Hvar var sú ákvörðun birt? 
 
5) Telur utanríkisráðherra ekki að aðildarviðræður við Evrópusambandið séu mikilvægt 
stjórnarmálefni í skilningi 17. greinar stjórnarskrár? Hvernig hefur málið verið tekið á formlega 
dagskrá og til formlegrar afgreiðslu í ríkisstjórn, í samræmi við skýra niðurstöðu Landsdóms frá 2012? 
 
6) Er utanríkisráðherra ekki þeirrar skoðunar að staða Íslands í samningaviðræðum við 
Evrópusambandið sé meirihattar utanríkismál sbr. 24. grein þingskapalaga? Hvaða efnislegt samráð 
hafði utanríkisráðherra við utanríkismálanefnd, hvenær og hvaða umboð sótti hann til nefndarinnar? 
 
7) Telur utanríkisráðherra lögmætt að fylgja ekki ályktun Alþingis frá 16. júlí 2009, heldur ganga þvert 
gegn efni hennar án undangenginnar umræðu og nýrrar ákvörðunar Alþingis? Telur utanríkisráðherra 
sig þá jafn óbundinn af öðrum ályktunum Alþingis um utanríkismál? 
 
Ég óska svara við þessum spurningum sem allra fyrst. 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
Árni Páll Árnason, 
formaður Samfylkingarinnar. 
 


